

Số: /BC-UBND

Đức Thọ, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Thời gian lấy số liệu: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2023)

Đức Thọ là huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh với diện tích tự nhiên trên 20.200 ha, có 01 thị trấn, 15 xã, với dân số 101.000 người (trong đó có 09 xã với 9.996 giáo dân), phía Bắc giáp với tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp với huyện Vũ Quang, phía tây giáp với huyện Hương Sơn, phía Đông giáp với huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều dự án lớn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn trọng điểm như: đường cao tốc Bắc Nam, dự án thủy lợi Ngàn trươi - Cẩm trang, thực hiện công tác QLNN trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, có nhiều khó khăn thách thức, đã xảy ra nhiều vấn đề cần tập trung xử lý.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đề ra các giải pháp cụ thể trong quản lý điều hành nên đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá xã hội tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, dân chủ được phát huy, công tác quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

I. KẾT QUẢ

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo:

Thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020-2023 của Ban Thường vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, các ban, phòng, ngành đã ban hành trên 17 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tuyên truyền phổ biến Luật PCTN ban hành năm 2020; Kết luận số 32-KL/TW, ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của BCHTW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ chính trị ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về

trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết chỉ đạo giải quyết các khiếu nại kiến nghị phản ánh của dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quan tâm, Chỉ đạo triển khai quán triệt Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ - CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 130/2020/NĐ - CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai và thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1331-CV/TU ngày 02/01/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”; Chương trình hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình công tác trọng tâm về Nội chính, cải cách tư pháp, PCTN lãng phí năm 2020-2023. Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã tổ chức lớp tuyên truyền chuyên trang, chuyên mục phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện tử huyện, bản tin Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đài Truyền thanh - truyền hình huyện, Đài truyền thanh xã, thị trấn. In ấn và phát hành 5000 tờ rơi về tuyên truyền pháp luật PCTN.

2. Việc tổ chức thực hiện

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương; Kế hoạch số 40 - KH/HU, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025.

Cơ quan UBKT-TTr huyện (2020-2022), Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Thanh tra huyện (2023) đã tham mưu bổ sung và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát chuyên đề có trọng tâm trọng điểm để chủ động việc phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, lãng phí; các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát đều ban hành kết luận và quyết định xử lý về kinh tế, hành chính theo quy định.

Đã chỉ đạo việc đưa nội dung công tác PCTN vào sinh hoạt thường kỳ của Cấp ủy, chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính huyện xây dựng và triển khai kế hoạch, chức năng nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên nghe, nắm bắt và kịp thời xử lý thông tin những hành vi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực để yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật PCTN

Trong kỳ, UBND huyện tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện công khai,

minh bạch về tổ chức và hoạt động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị mình theo các nguyên tắc, nội dung, hình thức, trình tự, thẩm quyền quy định tại Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; đặc biệt chú trọng việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân để phòng ngừa tham nhũng, như: thủ tục hành chính và các chương trình, dự án đầu tư; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất... tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng, Nhân dân nắm bắt, tiếp cận thông tin và tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Các thủ tục hành chính được công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện, Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã đã tránh tình trạng gây phiền hà, nhũn nhĩu. Việc công khai, minh bạch các quyết định, kết luận trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

b) Kết quả cải cách hành chính

UBND huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính (CCHC); cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh CCHC gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Năm 2023, UBND huyện niêm yết công khai 243/243 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện và 109/109 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; 217 thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã). Qua theo dõi, kiểm tra thực tế tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và đúng quy trình nội bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh công bố.

c) Kết quả thực Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (NSNN); Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC. Trong

kỳ, UBND huyện đã ban hành Văn bản thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Văn bản số 58/UBND-TCKH ngày 11/01/2023 về việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học trên địa bàn huyện. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn đã thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN.

d) Kết quả việc thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn

Trong kỳ báo cáo, HĐND huyện và UBND huyện ban hành nhiều nghị quyết, văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao; quản lý chặt chẽ hoạt động chi ngân sách nhà nước, cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết; đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

e) Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích

Thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, hằng năm các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát xung đột lợi ích. Trong kỳ, toàn huyện không có trường hợp nào phải xử lý do xung đột lợi ích.

f) Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Hàng năm UBND huyện đều ban hành Kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP trên địa bàn huyện và thực hiện nghiêm. Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định, phù hợp với nội dung quy hoạch cán bộ và đặc điểm tình hình hoạt động của các đơn vị, địa phương; góp phần tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong kỳ báo cáo, UBND huyện đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 54 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chuyển đổi vị trí Phó trưởng phòng cấp huyện: 05 người, công chức cấp xã: 32 người; Kế toán các trường học: 17 người.

g) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử

UBND huyện tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Quy định những điều đảng viên không được làm, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trong đó chú trọng: Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 20/9/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh... tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

h) Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)

Thực hiện Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong kỳ, thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, UBND huyện hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai tài sản thu nhập bổ sung theo quy định.

Năm 2021: 79/79; 2022: 80/80; 2023: 81/81 cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; số người đã tiến hành kê khai: năm 2021: 600/600 người; 2022: 279/279 người; năm 2023: 277/278 người có nghĩa vụ kê khai. Bản kê khai được thực hiện niêm yết công khai, lưu lập trong hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.

p) Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 10) về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Trong kỳ, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

3. Thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng: Trong 04 năm từ 2020 đến 2023, UBND huyện đã triển khai 18 cuộc thanh tra tại 24 đơn vị theo kế hoạch. Kết quả sau thanh tra, phát hiện xử lý tổng 3.353.415.000đ, trong đó xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước: 1.626.560.000đ, cắt giảm quyết toán A-B giá trị khối lượng phần xây lắp: 1.726.855.000đ. Kết quả thực hiện đến nay các đơn vị đã thực hiện xong, đạt 100%. Qua thanh tra không phát hiện được dấu hiệu tham nhũng.

4. Kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp và xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương: Từ năm 2020-2022, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của huyện được giao Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện phụ trách, từ năm 2023 thực hiện theo Văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Cơ quan UBKT-Thanh tra huyện đã bàn giao nhiệm vụ này cho Văn phòng Huyện ủy trực tiếp phụ trách. Thanh tra huyện (từ năm 2023) là cơ quan tham mưu UBND huyện phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt hơn công tác PCTN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN so với năm trước đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đã đi vào nề nếp, thực chất. Các chủ trương, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác Nội chính, PCTN được quán triệt nghiêm túc. Quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền cảnh báo, phòng ngừa là chính; các Kết luận thanh tra, kiểm toán được xử lý thực hiện cơ bản dứt điểm, thu hồi tiền thất thoát về NSNN, chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Mặc dù công tác PCTN đã đạt được những kết quả nhất định, tuy vậy quá trình triển khai thực hiện còn có một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế sau:

+ Công tác PCTN qua hoạt động thanh tra, kiểm tra gặp nhiều khó khăn do một số Đoàn thanh tra nội dung phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, nhiều địa phương, phải tiến hành xác minh nhiều nơi,... dẫn đến tiến độ thanh tra chậm, phần nào cũng tác động đến hiệu quả công tác PCTN. Qua thanh, kiểm tra tuy có phát hiện sai phạm và xử lý kinh tế nhưng khó xác định dấu hiệu tội phạm nên việc phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra không nhiều.

+ Công tác bố trí cán bộ, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác PCTN, nhất là bồi dưỡng bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ làm công tác PCTN chưa được quan tâm đúng mức. Cán bộ làm công tác PCTN những tại các cơ quan, đơn vị chưa có đủ thực quyền để răn đe, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khó và phức tạp, nhạy cảm. Việc phát hiện và kết luận được hành vi tham nhũng còn hạn chế, việc chấp hành kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra xử lý về hành chính, kinh tế tại một số UBND xã, đơn vị thực hiện chưa dứt điểm.

+ Việc kiểm tra, giám sát nội bộ vẫn là khâu yếu nên phát hiện tham nhũng qua hoạt động này còn hạn chế.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí. Rà soát xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, vụ việc tồn đọng. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Công tác điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xét xử các vụ việc phải quyết liệt, rõ đến đâu xử lý đến đó đúng pháp luật không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, có tác dụng giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo phòng ngừa. Kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, phối hợp đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tổ chức thực hiện tốt công tác kê khai, công khai bản khai tài sản thu nhập; thực hiện chuyên đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực tiêu cực, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí: Tài chính ngân sách, đầu tư XD CB, tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, mua sắm tài sản.

Chỉ đạo thực hiện kết luận kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về hành chính, kinh tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, kiểm soát nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại trung tâm hành chính công, bộ phận một cửa; công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá phân loại cuối năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT, TTr.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Hoài Đức